

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว

๖๓๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ  
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงหนี้ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เฉพาะเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๒๒๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนด  
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงหนี้ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน  
สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงหนี้ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒  
(เฉพาะเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา  
ภาคบังคับ (ค่าบำรุงหนี้ บำนาญ) รายละเอียดตามอ้างถึง ในกรณีมีรายการเบิกจ่ายรายการใหม่เกิดขึ้นนอกเหนือจาก  
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายละเอียดรายการที่  
ต้องเบิกจ่าย เพื่อดำเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) ด้วย แต่หากในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับจัดสรร  
งบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ก็อาจพิจารณายืม  
เงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวทราบ  
พร้อมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตาม  
แบบรายงาน (แบบ รง.บ.น.) ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ดังกล่าวมีจำนวนสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนในไตรมาสถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุขฤ์ สุวัณนิตยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนบำรุงหนี้บำนาญและสวัสดิการ

โทร. ๐๒ - ๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑ - ๓๑๐

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”